



PATTAYA GAZETTE

Pattaya Orphanage & School for the Deaf

ฉบับที่ 13 : มีนาคม 2555 - มิถุนายน 2555



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา
ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. พิทยา ชลบุรี
20260

ที่อยู่ผู้รับ

สิ่งพิมพ์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ติดต่อได้ที่

ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพิทยา ชลบุรี 20260

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426

แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204

อีเมล : info@thepattayaorphanage.org

เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



ขอเรียนเชิญ ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา พัทยา

เริ่มเวลา 9.00 - 12.00 น



โดยมีพระเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี
ท่านจะได้ชมการแสดงของเด็กกำพร้า เด็กบกพร่องทางการได้ยิน
และพิเศษสุดกับการแสดงละครใบ้จากคณะ "เบบี๋ไม้ม"



▲ คุณปิเตอร์ ประทีป มาโลตรา แห่งหนังสือพิมพ์พัทยามอลล์ และคุณเปรมปรีชา ทิพพาน อดีตผู้ว่าการภาค สโมสรโรตารีสากลแห่งจอมเทียน พัทยา ภาค 3340 นำกลุ่มภริยาของคณะกรรมการโรตารีสากลและผู้ติดตาม จำนวน 26 คน เดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิทยา โดยมีบาทหลวงวีระ ฝักรักษ์ ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ มอบช่อดอกไม้แก่นางปิโนต้า บานอร์จี ภริยาของประธานใหญ่ของสโมสรฯ จากนั้น คุณพ่อได้กล่าวแนะนำงานของบ้านเด็กกำพร้า และนำชมห้องเด็กอ่อน เพื่อสัมผัสกับความน่ารักของน้อง ๆ วิยะเตาะตะขอบพระคุณสำหรับเวลา ความอบอุ่น ตลอดจนทุนสนับสนุน ที่ทางคณะได้ให้กับเด็ก ๆ ครับ/ค่ะ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขครอบครัวอบอุ่นมั่นคง กิจการของสโมสรโรตารีทั่วโลกช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ดีขึ้น และเดินทางโดยสวัสดิภาพนะค่ะ/ครับ



จดหมายจากผู้บริหาร

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณที่เคารพ

ในปีนี้ วันที่ 13 สิงหาคม บ้านเด็กกำพร้าของเราจะจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ของโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา ซึ่งให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กที่พิการทางการได้ยิน และตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ้านเด็กกำพร้า ตลอดจนได้รับการอุดหนุนโดยมูลนิธิฯ เดียวกัน

นับเป็นเวลา 30 ปีมาแล้ว ที่เราได้ช่วยเปิดโลกแห่งความหวังและความมั่นอกมั่นใจในอนาคตที่ดีของลูก ๆ และแก่บรรดาผู้ปกครองรายแล้วรายเล่า ซึ่งเคยห่อหุ้ม ห่มดหุง เมื่อแรกทราบว่าคุณลูกของคุณมีความบกพร่องทางการได้ยิน อุปสรรคเล็ก ๆ นี้เอาชนะได้ เมื่อทุกคนในบ้านร่วมมือร่วมใจกัน เสริมสิ่งที่ดีเข้าไป และร่วมกันพัฒนาจุดเด่นของลูกคนนี้ ซึ่งรอโอกาสอยู่ วิถีชีวิตดังกล่าวถือเป็นโอกาสทอง ที่ลูกคนนี้จะกลายเป็นศูนย์รวมแห่งความหวัง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในครอบครัว

ในปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ยังได้แน่วแน่ปรารถนาความหวัง ให้กับเด็กออทิสติก เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้าอีกด้วย ให้เรามาช่วยกันสานฝันแก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองของเด็กผู้รอโอกาสเหล่านี้ ได้สมหวังกันเถิด พวกเราชาวมูลนิธิฯ ยังยืนยันที่จะจุดประกายความหวังนี้ต่อไปอีกนานเท่านาน



บาทหลวงวีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการ



▲ โรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา เปิดปีการศึกษา 2554 นี้ ด้วยการจัดกิจกรรมยุวบัณฑิตให้กับน้อง ๆ 10 คน ที่จบชั้นอนุบาล 3 เพื่อแสดงความยินดีกับเด็ก และให้กำลังใจผู้ปกครอง มีพิธีมอบวุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยให้กับน้องนัฐ ออย บอมม ไตเต็ด กัลญา โกลโก เกล่า นำฝน การพิไลต์ และชมพู ณ หอประชุมของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา นอกจากนี้ ยังมีนักเรียน 4 คน ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านการเรียน คือ น้องมีตัง การพิไลต์ ไอซ์ และปอย โดยมีน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นเล็กและเด็กอนุบาลรุ่นน้อง นำเสนอการแสดงต้นประกอบเพลงบนเวที 3 ชุด สำหรับโอกาสพิเศษนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสร้างชีวิตเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะบรรดาคุณครูที่เสียสละ และอุทิศตนในการอบรมสั่งสอนและส่งเสริมให้น้อง ๆ เติบโตในทุกด้าน



▲ หลังจากได้รู้จักกับคุณพ่อเรย์มอนด์ เบรนนัน ตัวตน งาน และลูก ๆ ของท่าน เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีสเตอร์จอห์น โรบินสัน ชาวออสเตรเลีย วัย 75 ปี ได้รับความประทับใจเป็นอย่างมาก และให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ เสมอมา เมื่อกลับมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ คุณจอห์น พร้อมด้วยน้องสาว คือ คุณแคธรี เกวีนลีด และหลานทั้งสอง คือนางสาวบริอันเต และนายแอ็งกัส แพร์เรนท์ จึงนำความสุขมาสู่เด็ก ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พิทยา คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ พร้อมด้วยเด็กกรุ๊ปโต ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอขอบพระคุณคุณจอห์น เป็นอย่างสูง สำหรับน้ำใจดีที่มีต่อเด็ก ๆ เสมอมา และเป็นพิเศษสำหรับทุนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ต่อไป ขอพระอวยพรท่านอย่างต่อเนื่อง ให้สุขภาพดี มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และร่ำรวยอารมณ์ขันยิ่ง ๆ ขึ้นไป พักผ่อนอย่างมีความสุข และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หวังว่าบรรดาเด็ก ๆ และสมาชิกในบ้านหลังนี้ จะได้ต้อนรับคุณจอห์น และครอบครัวอีกโดยไม่ต้องรอถึง 30 ปีนะคะ/ครับ

▲ ในระหว่างการจัดสัมมนา CFO Outing ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาวชลลดา พุวัฒนศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายภาษี นำคณะบุคลากรจำนวน 100 คน เดินทางมาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ชมวิถีทัศน์และนั่งอาคาร เยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กกรุ๊ปโตในเมนู ข้าวมันไก่ และไอศกรีม โดยในโอกาสเดียวกันนี้ ทางคณะผู้ใหญ่ใจดียังได้กรุณาแบ่งปันสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงนมผงของเล่น ผ่าออมสำเร็จรูป กระดาษชำระ แชมพู สบู่ แป้งทาตัวเด็ก ผ่าอนามัย และทุนทรัพย์สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ วยเรียนด้วย ขอขอบพระคุณบริษัท ปตท. ที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ มามอบ ให้กับ้อง ๆ เห็นคุณค่าของตนเอง และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตครับ/คะ ขอขอบคุณบริษัท พี-เอ็นโซลูท จำกัด ผู้ประสานกิจกรรมในวันนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวัง ตั้งใจปรารถนาทุกประการนะคะ/ครับ



▲ น้องโอและน้องหมี กับบุตตี ปวส.: คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา พร้อมด้วยคุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการสวัสดิภาพเด็ก และครูชนิดา สิทธิประภา ครูที่ปรึกษา ได้เป็นตัวแทนบ้านเด็กกำพร้า พิทยา เดินทางไปยังโรงเรียนอักษรเทคโนโลยี ถนนเทพประสิทธิ์ พิทยา เพื่อแสดงความยินดีกับนายทรัพย์โอพาร วัย 20 ปี และนางสาวรุ่งนภา วัย 21 ปี ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาการโรงแรม ตามลำดับ เมื่อกลับถึงบ้าน พี่โอและพี่หมีของน้อง ๆ ก็ได้ถ่ายภาพกับสมาชิกในบ้านเป็นที่ระลึกกันอย่างสนุกสนาน ยินดีด้วยครับ/คะ กับความสำเร็จจากความทุ่มเทเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตน ขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในก้าวต่อไปด้วยนะคะ/ครับ

ข้อความจากระดโรงเรียน

ตอนที่ 11: ภาษามือสื่อภาษาใจ

30 ปีโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา พิทยา

“เด็กพิการทางการได้ยิน” หรือ “เด็กหนวกใบ้” อันเป็นคำเรียกที่เราพยายามหลีกเลี่ยงในปัจจุบัน พวกเขาเป็นชีวิตในมุมมืดอีกมุมหนึ่งที่นำเอาอาหารเห็นใจท่ามกลางเด็ก ๆ มากมายในสังคมไทย หากเรามองดูแต่เพียงผิวเผินภายนอก บรรดาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเหล่านี้ อาจดูไม่แตกต่างอะไรจากเด็กปกติ แต่หากเราสัมผัสและใกล้ชิดกับพวกเขา เราจะรับรู้ถึงความทุกข์และความลำบากของชีวิตที่ไม่อาจได้ยินและไม่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างเหมือนผู้อื่นทั่วไป

30 ปีโรงเรียนอนุบาลโสทรพัฒนา พิทยา เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ผ่านบุคคลมากมายที่มุ่งมั่นร่วมกันทำให้โรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ได้กลายเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ทำให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่แก่เด็กพิการทางการได้ยินส่วนหนึ่งของสังคมไทย บ้านหลังนี้มุ่งมั่นอุ้มชูชีวิตของเด็กน้อยเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านสมดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “เราเรียงสไลด์ มีวินัย อบอุ่น พละนาถัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา”

บรรณาธิการ